



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๔ มกราคม ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอแก้ไขร่างกฎหมายประกันภัยแก่ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ		

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชอ ชัมชอก สมาชิกวุฒิสภาเกาหลีใต้ในฐานะกรรมการการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ อาหารทะเล และการประมง ได้ยื่นเสนอแก้ไขร่างกฎหมายการประกันภัยชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติแก่ชาวประมงและเรือประมง เนื่องจากในแต่ละปีมีชาวประมงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเฉลี่ยปีละมากกว่า ๕๐๐ คน จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะต่าง ๆ มีสิทธิเรียกร้องมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผลกระทบจากความเสียหายที่ได้รับ และแก่ครอบครัวผู้สูญเสียจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยกฎหมายขยายระยะเวลาของสิทธิในการร้องขอการชดเชยความเสียหายจากเดิม ๓ ปี เป็น ๕ ปี ให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายประกันภัยอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงได้อีกครั้ง รวมถึงกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบเรือประมงเพื่อเพิ่มอัตราการขึ้นทะเบียนสมาชิกในการสมัครเอาประกันภัยของลูกเรือชาวประมง

ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว กำหนดให้กระทรวงเกษตรและอาหาร กรมป่าไม้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความเสียหายให้ดำเนินการแล้วเสร็จจากเดิมระยะเวลาภายใน ๓ ปี ลดเหลือเป็นเวลาภายใน ๑ ปี รวมถึงแก้ไขเนื้อหาขอบข่ายอำนาจการทำงานระหว่างพนักงานอัยการกับเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายคดีในการร่วมมือทำการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างชาตินานาน้ำเศรษฐกิจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ดังนั้น ความพยายามในการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างความปลอดภัยแก่เกษตรกรและชาวประมงภายในประเทศที่ประสบกับวิกฤติจากสภาพปัญหาภัยพิบัติ อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติซ้ำซาก จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบจากภัยพิบัติเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่เกษตรกรและชาวประมงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://www.yna.co.kr/view/AKR20201229100300054?input=1195m
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๔ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๗/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ขลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	